



ชายคา ธ.ก.ส.

ออมทรัพย์ทวีโชค...เงินเล็กที่ยิ่งใหญ่

อย่าดูถูกเงินน้อย อย่างน้อยควรวางสนา เป็นสุภาษิตที่ปู่ย่าตายายสอนให้เราขยันขันแข็ง สู้งานและรู้จักเก็บออม เพื่อวันข้างหน้าจะได้ไม่ลำบาก ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดในการกระตุ้นให้คนส่วนใหญ่หันมาออมเงินที่ละเล็กละน้อย จนในที่สุดก็กลายเป็นเงินก้อนโตสำหรับผู้ออมนั่นก็คือ “ออมทรัพย์ทวีโชค” ของ ธ.ก.ส. โดยเงินออมประเภทนี้สามารถ ผักได้ตั้งแต่ 50 บาท สะสมจนครบ 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งนอกจากจะได้ดอกเบี้ยแล้ว ผู้ฝากยังได้รับคุ้มครองของรางวัลมากมาย ณ สาขาหรือภายในจังหวัดที่ตนเองฝากเงินในทุก ๆ 6 เดือน ยิ่งฝากมากคูณของโชคยิ่งมาก โดยแต่ละจังหวัดจะจัดรางวัลตามที่ลูกค้าผู้ฝากเรียกร้อง เช่น รถยนต์ ทองคำ เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นต่าง ๆ เป็นต้น

ที่มาที่ไปของเงินฝากนั้นก็เกิดจากคำถามที่ว่า ทำไม? เกษตรกร และแรงงานรับจ้างในชนบทจึงไม่มีเงินออมหรือมีก็ต่ำมาก ๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ และถือเป็นจุดอ่อนอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่มีภูมิคุ้มกัน รอคอยแต่การพึ่งพาผู้อื่น เช่น ถ้าจะลงทุนก็ต้องกู้เงินคนอื่นมาลงทุนทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายสูง ในตอนนั้น ธ.ก.ส.ได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือทางวิชาการของประเทศเยอรมนีหรือ GTZ ทำการวิจัยและสำรวจถึงสาเหตุที่ชาวบ้านไม่ออมเงิน ซึ่งก็พบแต่เสียงโอดครวญว่าไม่มี...ไม่มีเงิน แค่ว่ากินแต่ละวันก็ไม่พอ จะเอาที่ไหนไปออม แต่พอลามว่าเล่นหวยมัย? ทุกคนอ้าอึ้ง!! ตอบไม่เต็มปากเต็มคำ GTZ จึงสรุปให้ ธ.ก.ส.ไปคิดผลิตภัณฑ์ที่โดนใจชาวบ้าน ดึงเอาเงินหว่า

มาเป็นเงินฝากให้ได้ จนกลายเป็นที่มาของเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี 2538 ที่ ธ.ก.ส. เปิดรับฝากโดยทดลองนำร่องใน 4 จังหวัดที่ขึ้นชื่อว่ายากจนที่สุด ก่อนขยายครอบคลุมทั้งประเทศในปีถัดมาจนถึง ณ ขณะนี้มีจำนวนผู้ฝากมากถึง 8,181,240 บัญชี ยอดเงินฝากจำนวน 128,247 ล้านบาท ที่น่าภูมิใจคือยอดเงินฝากนี้ไม่เคยตก มีแต่เพิ่มขึ้น ๆ ซ้ำ ๆ...แต่มั่นคง และเงินก้อนนี้ได้มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคชนบท...ดังนั้น เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าผู้ฝากเงินกับบัญชีออมทรัพย์ทวีโชค คุณลักษณะ **วามานวิช ผู้จัดการ ธ.ก.ส.** จึงจัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศ ซึ่งถือเป็นโชคขั้นที่ 2 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีรางวัล เช่น รถยนต์โตโยต้า พอร์จูนเนอร์ 5 คัน รถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ 20 คัน รถจักรยานยนต์ 200 คัน เป็นต้น รวมมูลค่ากว่า 24 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีมหรสพคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เช่น ตูย์ AF 3 จินตหรา พูนลาภ ฝั่ พงศธร เมงปอ ชลธิชา หลิว อาริยา เตล ธนพล และพิธีกรชื่อดัง เบเน็ช พรชิตา ปะทะใจ กำภู ภูริภูวดล จากลูกทุ่งมหานคร FM.95 ที่มาสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานนี้มีถ่ายทอดสดทางโมเดิร์นไนน์ เวลา 18.05-19.00 น. เพื่อให้ผู้ฝากทั่วประเทศได้ลุ้นกันหน้าจอ หรือถ้าพลาดก็สามารถตรวจรางวัลกันได้ทาง นสพ.เดลินิวส์

เงินฝากนี้ ทำให้หลายคนปลื้มจนน้ำตาไหล คิดไม่ถึงว่าชาตินี้จะมีเงินเก็บหลักแสนกับเขาได้ ทั้ง ๆ ที่ทำอาชีพหาเช้ากินค่ำ นี่คือเงินฝากที่สื่อให้เห็นว่าแม้จะเป็นเงินก้อนเล็ก ๆ แต่สร้างความยิ่งใหญ่และมั่นคงให้กับตนเองและประเทศชาติได้

● พรพรม จักรกริชรัตน์ ●

วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรรายย่อย”